

Phát huy hiệu quả của chi bộ Công an xã, góp phần xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh

Tại tỉnh Hà Nam, ngay sau khi hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đồng thời các chi bộ Công an xã, thị trấn cũng được thành lập. Việc thành lập chi bộ Công an xã, thị trấn đã phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, chi bộ Công an xã đã và đang phát huy tốt vai trò tại cơ sở, mỗi cán bộ, người dân địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết trong nội bộ; chủ động xây dựng kế hoạch trấn áp tội phạm, tuyên truyền pháp luật, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, giữ vững ANTT, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương". Theo đó, thời gian qua, Công an thị trấn đã chủ động bám, nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH. Qua đó, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an thị trấn đã phát hiện, xử lý 20 vụ, việc liên quan đến ANTT xảy ra ngay tại cơ sở; góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, được các cấp, các ngành và nhân dân biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao.

Khác với thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng là địa bàn rộng, đông dân cư, có khu công nghiệp đóng trên địa bàn, phía

Bắc giáp với TP Hà Nội, có tuyến QL38 chạy qua - nơi đây từng là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. nhất là nạn ma túy, trộm cắp, cờ bạc. Do vậy, ngay sau khi chi bộ Công an xã được thành lập đã nhanh chóng chỉ đạo các cán bộ, đảng viên bắt tay vào nhiệm vụ, cụ thể như: phân công địa bàn phụ trách cho từng đồng chí, thường xuyên xuống dân, gần dân để nắm bắt tình hình ANTT, từng mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân để giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở, không để nảy sinh hình thành các vụ việc phức tạp. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; bố trí cán bộ tiếp dân hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính ngay trong ngày để nhân dân không phải đi lại nhiều, nhờ vậy đã tạo được niềm tin trong nhân dân đối với Công an chính quy về xã... Từ đó, người dân mạnh dạn hơn trong tố giác tội phạm, giúp Công an xã xử lý, phòng ngừa hiệu quả các vụ việc liên quan đến công tác bảo đảm ANTT; giúp lực lượng Công an giải quyết nhiều vấn đề "nóng" ngay tại cơ sở. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm được phát huy hiệu quả, người dân tích cực hưởng ứng tham gia làm thành viên ngày càng đông, như: "Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ", "Camera an ninh", "Tiếng kèng an ninh"... Nhờ việc triển khai đồng bộ biện pháp phòng ngừa và đấu

tranh với tội phạm, tình hình ANTT tại xã Đại Cương đã chuyển biến tích cực. Tình trạng trộm cắp vặt, đánh bạc ăn tiền... trong nhân dân đã giảm hẳn, từ đó các mâu thuẫn, phức tạp về ANTT do tệ nạn cờ bạc gây ra cũng ít xảy ra. Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả của việc thành lập chi bộ Công an xã, Ông Lưu Trần Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Đến nay, các chi bộ Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang phát huy tốt vai trò của mình tại địa phương, mỗi CBCS Công an là tấm gương trong thực thi nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Xác định việc thành lập chi bộ Công an xã là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng các cấp đối với lực lượng công an. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy Công an tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy hướng dẫn các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập chi bộ Công an xã, đồng thời hướng dẫn sinh hoạt Đảng của Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đến nay, trên địa bàn tỉnh

đã thành lập 89/89 chi bộ Công an xã, các đồng chí Trưởng Công an xã đều được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Ngay sau khi thành lập, các chi bộ Công an xã đã kịp thời nắm bắt các chủ trương, kế hoạch phát triển chung của địa phương, nhanh chóng ban hành Nghị quyết, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đảng viên, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể bảo đảm ANTT. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Từ đó, tình hình ANTT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên Công an được phát huy. Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, đã có 80 đồng chí Trưởng Công an xã trúng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Sự ghi nhận sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, lực lượng Công an xã chủ động xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch giải quyết các chuyên đề phức tạp nổi lên về ANTT, trực tiếp phát hiện, xử lý gần 200 vụ, hơn 250 đối tượng về các hành vi đánh bạc; mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, gọi hỏi, răn đe, giáo dục gần 1.200 lượt đối tượng. Tình hình ANTT được bảo đảm, người dân yên tâm làm ăn, lao động sản xuất.

LAN ANH